

มุมมองของผู้บริหารในปี 2562

รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
วงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนใน
บริษัทร่วมลงทุน เวเนเจอร์ แคปปิตอล
การจ่ายเงินปันผล (นโยบายเงินปันผล)

- คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 2561
- รับรู้ผลการดำเนินงานของเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 40.45
- รับรู้ผลการดำเนินงานของแอลทีซีและไอ ซีอ็อปป์ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ไม่เกินปีละ 200 ล้านบาท
- พิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย

อินทัชสามารถทำกำไรสุทธิเติบโตได้ถึงร้อยละ 8 เนื่องจากการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายซีเอสแอล 463 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรพิเศษดังกล่าว และรายการพิเศษจากการตั้งสำรองต่อค่าสินทรัพย์ของไทยคม กำไรปกติของอินทัชใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ 11,769 ล้านบาท โดยกำไรจากการดำเนินงานยังคงมาจากผลประกอบการของเอไอเอสเป็นหลัก

ไทยคมมีกำไรปกติจากการดำเนินงาน 140 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไร 20 ล้านบาท จากความสามารถในการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการแข่งขันที่ยังคงรุนแรง รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ลดลงจากการบันทึกต่อค่าสินทรัพย์ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ แม้ว่าปริมาณดาวเทียมของผู้ให้บริการในตลาดยังคงมีอยู่สูงในปัจจุบัน แต่ไทยคมสามารถหาลูกค้าเพื่อใช้งานดาวเทียมบรรดแบนด์ได้เพิ่มขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรใช้งานดาวเทียมบรรดแบนด์ ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 30 ขณะที่อัตรากำไรใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไปอยู่ในระดับเดิมจากปีก่อนหน้าที่ประมาณร้อยละ 59 เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยชะลอตัวลง และการแข่งขันที่ยังคงรุนแรง จึงทำให้อัตรากำไรจากการให้บริการธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศลดลงร้อยละ 10 ตามประมาณการที่ได้คาดไว้

ในปี 2561 ไทยคมได้บันทึกค่าใช้จ่ายการต่อค่าสินทรัพย์ดาวเทียมจำนวน 2,253 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการให้บริการดาวเทียมจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงที่ทำให้ผลตอบแทนจากการให้เช่าของสัญญาณดาวเทียมลดลง

ทางด้าน เอไอเอส มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561 ที่ 29,682 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโครงข่าย 4G ให้มีคุณภาพ สร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีด้วยการปรับปรุงร้านค้าและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการลงทุนและการถือครองใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ ทั้งนี้ในปี 2561 เอไอเอสได้เข้าร่วมประมูลและได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์เพิ่มเติม ทำให้เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่ถือครองคลื่นความถี่สูงสุดที่ 2X60 เมกะเฮิรตซ์ โดยอินทัช ยังคงรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 40.45

สำหรับการคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2562

รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ: จากการดำเนินงานของไทยคม คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 2561 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการชะลอตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ จึงทำให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับสูง โดยภาพการแข่งขันในตลาดเน้นเรื่องการลดราคาเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและจูงใจลูกค้าใหม่ให้มาใช้งาน

- **ดาวเทียมแบบทั่วไป:** คาดว่าอัตรากำไรใช้งานดาวเทียม ณ สิ้นปี 2562 จะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยยังคงเน้นการหาลูกค้าใหม่ในแถบทวีปแอฟริกา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียใต้
- **ดาวเทียมบรรดแบนด์:** คาดว่าอัตรากำไรใช้งานดาวเทียมจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 เนื่องจากการวางแผนในการหาลูกค้าเพิ่มเติมในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอไอเอส โดยมีการประมาณการว่า

- **รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์)** เพิ่มขึ้นอัตราเลขตัวเดียวระดับกลางจากปี 2561: โดยเน้นสร้างความแข็งแกร่งการเติบโตในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะเดียวกันขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ และการขยายฐานลูกค้าธุรกิจด้วยการสร้างการให้บริการทางด้านดิจิทัลใหม่ ๆ
- **เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใบอนุญาต):** โดยเงินลงทุนดังกล่าวใช้สำหรับการขยายคุณภาพโครงข่าย 4G เป็นหลัก และประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทใช้สำหรับการขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
- **ประมาณการอัตรา EBITDA margin (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์) ใกล้เคียงกับปี 2561:** จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุน
- **นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ:** เพื่อรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไอ ซีอ็อปป์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- **แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดยในปี 2561 ไทยคมรับรู้ผลกำไรจากแอลทีซี 119 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงข่าย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติในประเทศลาว
- **ไอ ซีอ็อปป์** สามารถทำยอดขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2561 ที่ 2.4 ล้านบาท เดิมโตขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2560 โดยเน้นการร่วมมือกับผู้ให้บริการออกอากาศของดาวเทียม เพื่อขยายฐานลูกค้าในการรับชมรายการและเป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการหาลูกค้าใหม่ๆ ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง จึงทำให้ในปี 2561 ไอ ซีอ็อปป์ มีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า

สำหรับปี 2562 โฮ ี้อปั้ง ยังคงกลยุทธ์การร่วมมือกับผู้ใช้บริการออกอากาศของดาวเทียมและช่องรายการโทรทัศน์ที่มีฐานผู้ชมที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างตลาดใหม่ให้เป็นที่รู้จัก และยังคงเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เช่น สินค้าแฟชั่น สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือมียอดขายเฉลี่ยที่มากกว่า 3 ล้านบาทต่อวัน

Venture capital:

ในปี 2561 อินทัชได้ศึกษาเพื่อหาบริษัทที่น่าสนใจลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น Artificial Intelligence (AI) Internet of Things (IoT) Blockchain Data Analytics เป็นต้น และคิดว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ยังมีความน่าสนใจต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา อินทัชได้ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 110 ล้านบาท ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ที่ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี สำหรับการลงทุนใน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซ็อคโก คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท ฮีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด และได้แลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทเดิม 2 บริษัท คือ บริษัท อินฟินิตี้ เลเวล สตูดิโอ พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท ชินโนส จำกัด เป็นบริษัท วีวีอาร์ เอเชีย จำกัด

ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา อินทัชได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 525 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมลงทุนภายใต้โครงการอินเวนท์จำนวน 17 บริษัท โดยมูลค่าเงินลงทุนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 792 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากมูลค่าบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น และการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในบางบริษัท ขณะเดียวกันได้ทำการตัดมูลค่าเงินลงทุนในบางบริษัทที่เล็งเห็นว่ามูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทั้งนี้ในปัจจุบันยังคงมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุน โดยอินทัชยังคงนโยบายการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลภายใต้เงินลงทุน 200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้ขยายขอบเขตการลงทุนไปยังบริษัทที่อยู่ในช่วงการพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น หรือเป็นบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งแสวงหาการลงทุนที่สามารถต่อยอดการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G ได้ในอนาคต

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในปี 2561 อินทัชมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 11,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ที่ 338 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2562 อินทัชยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ประมาณ 400 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินทัชมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ของเอไอเอสและไทยคม ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เหตุการณ์สำคัญ

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาพรวมในปี 2561 การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเข้มข้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาจากการนำเสนอแพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited) ในขณะที่การทำแคมเปญส่วนลดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่อนข้างจำกัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยความนิยมของลูกค้าที่หันมาใช้งานแพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่มากขึ้น ก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้และรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 เป็นต้นมา ผู้ให้บริการทุกรายเริ่มลดการนำเสนอแพ็คเกจดังกล่าวลง เพื่อควบคุมผลกระทบต่อรายได้ โดยคาดว่า ARPU จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น ด้วยภาพการแข่งขันที่กล่าวมา ทำให้รายได้จากธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยการใช้งาน 4G ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสได้ประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ เพิ่มในไตรมาส 3/2561 ทำให้เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่เพื่อให้บริการลูกค้ากว้างที่สุดในอุตสาหกรรม คิดเป็นความกว้างรวม 2x60 เมกะเฮิร์ตซ์ ส่งผลให้คุณภาพโครงข่าย 4G โดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เอไอเอสยังคงพัฒนาคุณภาพด้านโครงข่ายและทำการตลาดเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการรวมประมาณ 41 ล้านราย เพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านเลขหมาย จากสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวนประมาณ 40 ล้านราย

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลเซอร์วิส การแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงดำเนินต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปี 2561 ผู้ให้บริการที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพียงอย่างเดียวเน้นใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการทำตลาดเป็นหลัก ขณะที่ผู้ให้บริการที่มีหลายบริการได้เน้นการนำเสนอแพ็คเกจแบบ Convergence เพื่อดึงดูดลูกค้าจากความคุ้มค่าของแพ็คเกจ ส่งผลให้ราคาแพ็คเกจแบบมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพียงอย่างเดียวและแบบ Convergence มีส่วนต่างลดลง โดยในปี 2561 เอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้าเพิ่มขึ้น 209,300 ราย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งอุตสาหกรรม ทำให้ ณ สิ้นปี 2561 เอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้ารวมทั้งสิ้น 730,500 ราย

ด้านธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสในปี 2561 เอไอเอสได้ขยายแพลตฟอร์มดิจิทัลสำคัญสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร ได้แก่ แพลตฟอร์มวิดีโอ AIS PLAY ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้มียอดลูกค้าใช้งานอย่างต่อเนื่องกว่า 1.7 ล้านราย และติดหนึ่งในห้าแอปพลิเคชันการรับชมคอนเทนต์ที่ลูกค้าเลือกใช้ อีกแพลตฟอร์มสำคัญ คือ แพลตฟอร์มการทำธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money) ในช่วงต้นปี 2561 เอไอเอสได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แรมบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด และได้ขยายช่องทางชำระเงินไปยังรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการในแอปพลิเคชัน แรมบิท-ไลน์ เพย์ อย่างต่อเนื่องกว่า 850,000 ราย นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการของซีเอสแอล ทำให้เอไอเอสมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าองค์กรดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าองค์กร (EDS) รวมถึงบริการคลาวด์ (Cloud) ซึ่งมีการเติบโตในอัตราเลขสองหลักเมื่อเทียบกับปี 2560

การปรับโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มอินทัช

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“เอดับบลิวเอ็น”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส ได้เข้าซื้อหุ้นของซีเอสแอลจากบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโฟร์เซ็น จำกัด (“ไทยเอไอ”) (เดิมชื่อ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิสเซส จำกัด (“ดีทีวี”)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยคม และผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยทำ Tender offer ทำให้สถานะการลงทุนในซีเอสแอลของอินทัชเปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ส่งผลให้งบการเงินรวมของอินทัชไม่ได้อรวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงกระแสเงินสดของกลุ่มซีเอสแอล ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นต้นไป แต่จะรับรู้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียผ่านเงินลงทุนในเอไอเอสแทน ในการเข้าซื้อซีเอสแอลของเอดับบลิวเอ็น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.4 พันล้านบาท ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มเอไอเอสในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดลูกค้าองค์กร และเพิ่มความสามารถในการให้บริการด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์มแก่ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการดาวเทียม

ในปี 2561 ไทยคมบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียม มูลค่าสุทธิรวม 2,253 ล้านบาท การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในครั้งนี้มีสาเหตุจากภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาขายลดลง การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้นจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของไทยคม ซึ่งการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของไทยคมลดลงประมาณร้อยละ 116 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลของอินทัช

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของอินทัช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเสนอการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วในปี 2561 (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลที่จะจ่าย (บาทต่อหุ้น)	ประมาณจำนวนเงินที่จะจ่าย (ล้านบาท)
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561	2.71	1.54	1.17	3,752

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ขึ้นอยู่กับมติการอนุมัติจ่ายเงินปันผลของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2560		2561		%YoY
ธุรกิจของบริษัท	(348)	-3%	(284)	-2%	-18%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	12,126	114%	12,043	105%	-1%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ	(1,090)	-10%	(219)	-2%	-80%
ธุรกิจอื่น	(15)	0%	(48)	0%	220%
กำไรสุทธิรวม	10,673	100%	11,491	100%	8%
กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ *	11,771	110%	11,769	102%	0%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลหลังภาษี (ตามสัดส่วนการลงทุนของอินทัช) ในปี 2561 และขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของธุรกิจดาวเทียม ในปี 2561 และปี 2560

กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช ในปีนี้กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 11,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของส่วนแบ่งผลขาดทุนจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศที่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลในปี 2561 และมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจากปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนและขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว กำไรสุทธิรวมจะใกล้เคียงกับปีก่อน

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(387)	(338)	-13%
อื่น ๆ	39	54	38%
ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(348)	(284)	-18%

ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช ลดลงร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	12,126	12,043	-1%

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ**ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอที การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากการขยายโครงข่าย และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่ได้รับในเดือนกันยายน 2561 หากไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอที ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ส่วน**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน การขยายและปรับปรุงช่องทางจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายด้านภาษี ขณะที่ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงจากการเน้นทำแคมเปญโทรศัพท์มือถือคือในพื้นที่สำคัญและการให้ความสำคัญกับประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงิน

สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของ**รายได้จากขายและการให้บริการ** ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามปริมาณการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 11 กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้งานดาต้า/เดือน และมีจำนวนผู้ใช้บริการรวมเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านเลขหมาย โดยกว่าร้อยละ 72 เป็นลูกค้าระบบรายเดือน ส่วนรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นกว่า 2.1 แสนราย แม้ว่าการแข่งขันด้านราคาและการให้ส่วนลดเพื่อรักษาฐานลูกค้าจะทำให้ ARPU ลดลงจากปีก่อน รายได้การให้บริการอื่น ๆ ซึ่งรวมรายได้ของซีเอสแอล เพิ่มขึ้นจากการรวมรายได้ของซีเอสแอลในปี 2561

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจต่างประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	9,482	6,233	-34%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(6,044)	(3,438)	-43%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(979)	(918)	-6%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(2,355)	(1,572)	-33%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(3,309)	(2,253)	-32%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	1,950	100%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	196	119	-39%
รายได้อื่น	413	200	-52%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	153	5	-97%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(18)	(79)	339%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(2,461)	247	110%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอินทัช	(1,090)	(219)	-80%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอินทัช *	8	59	622%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลหลังภาษี (ตามสัดส่วนการลงทุนของอินทัช) ในปี 2561 และขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของธุรกิจดาวเทียม ในปี 2561 และปี 2560

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม ในปี 2561 มีจำนวน 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 1/2561 กลุ่มไทยคมบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล จำนวน 1,950 ล้านบาท รวมทั้งมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจากปีก่อน

ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอินทัชจากกลุ่มไทยคมจากการดำเนินงานตามปกติในปี 2561 มีจำนวน 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 8 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มซีเอสแอล **ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ**ลดลง ตามการลดลงของรายได้ และการลดลงของต้นทุนค่าตัดจำหน่ายภายหลังจากการบันทึกด้วยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ในปี 2560 การลดลงของ**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดาวเทียม รวมถึงการลดลงของ**ต้นทุนทางการเงิน**จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของไทยคม

สุทธิกับการลดลงของ**รายได้จากการขายและการให้บริการ** ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วยของการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปตามภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว แม้ว่าปริมาณการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไปค่อนข้างคงที่ รวมถึงการลดลงของรายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 เนื่องจากการยุติการให้บริการของลูกค้ารายใหญ่ในช่วงปี 2560 รวมถึงการลดลงของ**กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน**จากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของซีเอสแอลที่รวมในงบการเงินรวมของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ มีดังนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มซีเอสแอล (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1-25 มกราคม 2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,798	225
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	1,739	137
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	669	51
กำไรสุทธิ	326	30
ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอินทัช	56	5

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	% YoY
รายได้จากการให้บริการ	161	146	-9%
ต้นทุนการให้บริการ	(125)	(124)	-1%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(25)	(20)	-20%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(41)	(67)	63%
รายได้อื่น	30	32	7%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7)	(6)	-14%
ขาดทุนสุทธิ	(7)	(39)	457%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัช	(15)	(48)	220%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและโฆษณา ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจภายใต้โครงการอื่นเว้นที

สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,261	4%	3,072	6%	811	36%
เงินลงทุนชั่วคราว	6,157	12%	7,141	14%	984	16%
ลูกหนี้การค้า	1,450	3%	1,556	3%	106	7%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	245	0%	486	1%	241	98%
สินค้างเหลือ	125	0%	122	0%	(3)	-2%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	447	1%	524	1%	77	17%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,712	3%	1,457	3%	(255)	-15%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	22,978	45%	25,761	52%	2,783	12%
อาคารและอุปกรณ์	7,943	16%	4,876	10%	(3,067)	-39%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	3,987	8%	3,007	6%	(980)	-25%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,767	3%	1,954	4%	187	11%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย						
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,888	4%	53	0%	(1,835)	-97%
รวมสินทรัพย์	50,960	100%	50,009	100%	(951)	-2%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	422	1%	2,652	5%	2,230	528%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	6%	2,890	6%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,568	3%	1,463	3%	(105)	-7%
เงินกู้ยืมระยะยาว	6,913	14%	4,306	9%	(2,607)	-38%
หนี้สินอื่น	785	2%	757	2%	(28)	-4%
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย						
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,055	2%	-	0%	(1,055)	-100%
รวมหนี้สิน	13,633	27%	12,068	24%	(1,565)	-11%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,327	73%	37,941	76%	614	2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	50,960	100%	50,009	100%	(951)	-2%

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช ลดลงร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอาคารและอุปกรณ์จากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในปี 2561 รวมถึงการลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2561 และการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจากการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในซีเอสแอลในเดือนมกราคม 2561 ขณะที่เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2561 สืบจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม นอกจากนี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับในการดำเนินงานในปี 2561 ของธุรกิจดาวเทียม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช หนี้สินลดลงร้อยละ 11 จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับซีเอสแอล และการลดลงของเงินกู้ยืมจากการจ่ายชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมของธุรกิจดาวเทียม ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2560 จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ของกลุ่มอินทัช สืบจากการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.8 เท่า ลดลงจาก 2.1 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะครบกำหนดชำระภายในปี 2562 ของธุรกิจดาวเทียม ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในปี 2561 เพิ่มขึ้น 811 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน การขายเงินลงทุนในซีเอสแอลของธุรกิจดาวเทียม และเงินปันผลรับ สืบกับเงินปันผลจ่าย การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นปีนี้ กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2560 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเหมาะสม

สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นปีนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2560 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในปี 2561 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 56 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในปีนี้กลุ่มอินทัชรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 38 ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2560

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นปีนี้กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.4 เท่า ลดลงจาก 0.5 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ทั้งนี้กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง ภาระผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีโดยสรุป ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของอินทัช สำหรับปี 2561 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	1,869	6%	1,913	6%	44	2%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	27,968	93%	29,764	94%	1,796	6%
สินทรัพย์อื่น	105	0%	103	0%	(2)	-2%
รวมสินทรัพย์	29,942	100%	31,780	100%	1,838	6%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินอื่น	142	0%	131	0%	(11)	-8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	29,800	100%	31,649	100%	1,849	6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	29,942	100%	31,780	100%	1,838	6%

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	% YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน			
บริษัทย่อย	(1,128)	(254)	-77%
บริษัทร่วม	12,140	12,019	-1%
รายได้อื่น	42	57	36%
รวมรายได้	11,054	11,822	7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(319)	(277)	-13%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(68)	(61)	-10%
รวมค่าใช้จ่าย	(387)	(338)	-13%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	10,667	11,484	8%
ต้นทุนทางการเงิน	(3)	(3)	0%
กำไรสุทธิ	10,664	11,481	8%

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	9,627	6,371	-34%
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	-	18	100%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	141	76	-46%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12,140	12,019	-1%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	1,635	100%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	152	5	-97%
รายได้อื่น	483	280	-42%
รายได้รวม	22,543	20,404	-9%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(6,167)	(3,562)	-42%
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	-	(18)	100%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(979)	(918)	-6%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(231)	(113)	-51%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(2,351)	(1,684)	-28%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ *	(3,309)	(2,253)	-32%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(173)	(120)	-31%
รวมค่าใช้จ่าย	(13,210)	(8,668)	-34%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	9,333	11,736	26%
ต้นทุนทางการเงิน	(399)	(340)	-15%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	8,934	11,396	28%
รายได้ภาษีเงินได้	376	255	-32%
กำไรสุทธิ	9,310	11,651	25%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	10,673	11,491	8%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,363)	160	-112%
กำไรสุทธิ	9,310	11,651	25%

* ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของธุรกิจดาวเทียม

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561			ล้านบาท
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม	
รับเงินปันผล	8,840	เงินปันผลจ่าย	9,872
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	1,751	เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	955
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน	1,946	จ่ายคืนเงินกู้ยืม	414
ลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย และ		เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	110
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	36	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	96
ขายสินทรัพย์ถาวร	10	จ่ายดอกเบี้ย	325
		กระแสเงินสดรวมเพิ่มขึ้น	811
รวม	12,583		12,583

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	47.3	56.3	9.0
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.1	1.8	(0.3)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	38.1	38.5	0.4
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	20.2	22.8	2.5
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.5	0.4	(0.1)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.3	0.2	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.33	3.58	0.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.02	9.60	0.58

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่าจะ" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนที่" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้